

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขรับ 1327
วันที่ 23 มี.ค. 2563
เวลา 13.00 น.



ที่ อว ๐๒๒๕.๓/ว ๑๘

ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
รับที่ ๗ 0249
วันที่ 05 มี.ค. 2563
เวลา 10.00 น.

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน ๑-๓ คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครจากทั่วโลก โดยทุนนี้เป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา ๑๐-๑๒ เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพ ให้กว้างขวางขึ้น

ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย ซึ่งผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการพัฒนาชนบท และเกษตรกรรม การสื่อสารมวลชน การป้องกันปราบปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร นโยบายและการบริหารการศึกษา/การอุดมศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน นโยบายและการจัดการสาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายและการจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง นโยบายและการป้องกันการค้ำมนุษย์ รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (การฝึกอบรมผู้สอนหรือการพัฒนาหลักสูตร)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจาก The Institute of International Education ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก The Humphrey Fellowship สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป/กลับชั้นประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพและการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฟูลไบรท์จะเป็นผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร มีดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง ๓๐-๕๐ ปี
๒. สำเร็จการศึกษอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย ๗๑ (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย ๖.๐
๔. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.fulbrightthai.org และสมัครออนไลน์ได้ที่ <http://application.fulbrightthai.org/> ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นทั้งใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังมูลนิธิฟูล์ไบร์ทได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๕ ๐๕๘๑-๒ ต่อ ๑๐๔ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tusef@fulbrightthai.org

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ทูลดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๐๑ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐